



Nhà văn hóa thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu được đầu tư xây dựng mới khang trang, hiện đại.

**ĐÔNG HƯNG**

# Tạo "cú hích" cho xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đông Hưng đã ban hành một số cơ chế để tạo "cú hích" cho các xã hoàn thiện các tiêu chí, về đích đúng lộ trình.

### "Gập ghềnh" đường về đích

Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, xuất phát điểm thấp nên khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Đông Xá gặp không ít khó khăn. Ông Trần Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong xây dựng NTM nâng cao, xã gặp khó trong việc tiếp tục huy động nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng hệ thống hạ tầng đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí, còn một số chỉ tiêu của 3 tiêu chí còn lại chưa đạt nhưng dự kiến kinh phí còn cần gần 40 tỷ đồng: xây dựng chợ thương mại, làm rãnh thoát nước trực xã, trực thôn, xây dựng vùng sản xuất VietGAP, bổ sung cơ sở vật chất cho trường học...

Đông Hoàng là 1 trong 5 xã được huyện chọn về đích NTM nâng cao trong năm 2023. Dù thuận lợi hơn Đông Xá về giao thông, vị trí địa lý, kinh tế cũng phát triển hơn nhưng đường về đích NTM nâng cao cũng không ít "gập ghềnh". Ông Phạm Công Luận, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Khó của Đông Hoàng không chỉ là nguồn kinh phí để xây dựng sản xuất nông nghiệp, mà còn vướng về thủ tục, hồ sơ quy hoạch và thủ tục để triển khai xây dựng một số công trình. Từ năm 2013 đến năm 2022, huyện Đông Hưng đã huy động kinh phí xây dựng NTM gần 7.000 tỷ đồng.

Vi thế, khi bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, nhiều xã gặp khó khăn trong việc tiếp tục huy động kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà đến nay huyện Đông Hưng chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

### Gỡ khó cho xã

Để gỡ khó, tạo "cú hích" cho các xã về đích NTM nâng cao đúng lộ trình, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, Đông Hưng tiếp tục bổ sung một loạt cơ chế hỗ trợ cho các xã, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường hướng dẫn, tạo thuận lợi để các xã thực hiện tiêu chí chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ để các cấp thẩm định. Ông Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND

huyện cho biết: Huyện đã quyết định hỗ trợ mỗi xã về đích NTM nâng cao 2 tỷ đồng; mỗi xã từ NTM nâng cao về đích NTM kiểu mẫu 3 tỷ đồng, mỗi xã khi đã về đích NTM phấn đấu xây dựng lên thẳng NTM kiểu mẫu 5 tỷ đồng. Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2025 được hỗ trợ tối đa 90 triệu đồng xây dựng 1 sản phẩm OCOP; hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng xây dựng 1 mô hình VietGAP. Huyện chỉ đạo các xã rà soát lại những công trình, phần việc cấp thiết ưu tiên các nguồn vốn của tỉnh, của huyện kết hợp của địa phương tập trung thi công hoàn thiện các công trình. Trong đó, huyện sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông của huyện đi qua xã, chỉ đạo xã ưu tiên đầu tư các

tuyến đường mà người dân hưởng ứng tích cực hiến đất làm đường. Những công trình huyện làm chủ đầu tư đi qua địa bàn xã, phân giải phóng mặt bằng các xã vận động người dân tự nguyện hiến đất, giá trị giải phóng mặt bằng do huyện sẽ đầu tư lại cho xã để tập trung đầu tư các công trình của địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2023 để khuyến khích người dân các địa phương hiến đất mở rộng đường giao thông theo tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Mặc dù kinh phí hỗ trợ của huyện còn thấp so với nhu cầu thực tế song đã góp phần quan trọng giảm bớt khó khăn, tạo động lực, tiếp thêm quyết tâm cho các xã. Ông Phạm Công Luận, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết thêm: Hiện hồ sơ về quy hoạch, giao thông và một số tiêu chí cơ bản đã hoàn thiện; sản xuất nông nghiệp xã sau khi có giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ tổ chức thi công. Xã đang đầu tư giá quyền sử dụng hơn 20 lô đất để tạo nguồn làm sản phẩm OCOP, nâng cấp chợ Tim và một số công trình khác. Địa phương đã xây dựng được cánh đồng VietGAP hơn 10ha cây cùng một giống lúa, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; sản phẩm mật ong của gia đình ông Tô Hồng Sơn, thôn Thanh Long đã được kiểm định, đủ tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên về thẩm định. Ông Tô Hồng Sơn chia sẻ: Tôi cũng mong sản phẩm mật ong của gia đình được công nhận OCOP để nhiều người biết, tiêu thụ tốt hơn nhưng lúc đầu còn e dè vì mỗi năm gia đình mới thu được khoảng 350 lít mật ong và vì kinh phí xây dựng sản phẩm OCOP nhiều. Nay được huyện hỗ trợ 90 triệu đồng/sản phẩm xây dựng OCOP thì quá tốt, ngành chuyên môn đã về kiểm định chất lượng, hỗ trợ tôi làm hồ sơ để nghị công nhận. Thời gian tới, tôi sẽ nhân rộng dần ong mật để sản xuất nhiều mật ong chất lượng hơn nữa xứng

### Ông Quách Văn Triu, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Châu



Để có kinh phí xây dựng NTM, xã đã huy động tối đa các nguồn lực, vì thế hiện nay các nguồn này ở địa phương không còn nhiều. Khi được chọn để về đích NTM nâng cao trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền xã đều quyết tâm cao, dồn lực để "tăng tốc" về đích nhưng vẫn bị "hụt hơi" vì khối lượng công việc nhiều. Nhưng đường về đích của xã đã được huyện kéo gần lại bằng cơ chế khen thưởng, hỗ trợ cụ thể, cán bộ huyện thường xuyên về trao đổi, tháo gỡ "nút thắt". Từ năm 2020 đến nay, xã huy động được hơn 37 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới một số nhà văn hóa thôn, các hạng mục công trình của Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS, nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường trục xã, trục thôn, giao thông nội đồng, xây dựng 4,7km đường điện "Thấp sáng đường quê"... Có sự hỗ trợ của huyện, hộ dân sản xuất khá quê cũng đã đồng thuận nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn 3 sao. Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, đích đến NTM nâng cao đang ở rất gần.

### Ông Lại Khắc An, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Tân kiêm Giám đốc HTX gạo chất lượng cao làng Giàng



HTX được giao đảm nhận một số tiêu chí góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó có 2 tiêu chí khó là xây dựng sản phẩm OCOP và xây dựng vùng sản xuất VietGAP. Chúng tôi đang loay hoay tìm giải pháp thì được tỉnh, huyện hỗ trợ xây dựng vùng cấy lúa chất lượng cao với diện tích gần 70ha, hỗ trợ xây dựng thành công vùng sản xuất VietGAP 5ha cấy giống lúa ST25, cùng với đó là hệ thống máy sấy, xay xát gạo. HTX đã thu mua toàn bộ thóc của 2 vùng sản xuất chế biến, tiêu thụ tại các cửa hàng, siêu thị, đưa gạo làng Giàng thành sản phẩm OCOP 3 sao, tăng khoảng 20% năng suất và giá trị cho người trồng.

đáng là sản phẩm đặc thù của địa phương. Với sự hỗ trợ kịp thời của huyện về cả nguồn lực và nhân lực, Đông Hoàng đã dần tháo gỡ được khó khăn, diện mạo nông thôn ngày càng

khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,49%, bước gần hơn tới đích xã NTM nâng cao. Với sự vào cuộc, hỗ trợ kịp thời của huyện, chắc

chấn các xã của Đông Hưng sẽ sớm khắc phục được khó khăn, vươn lên hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

**HIẾU MIỀN**



Có sự hỗ trợ của huyện, ông Tô Hồng Sơn, xã Đông Hoàng phấn khởi xây dựng mật ong của gia đình thành sản phẩm OCOP.

## HỘI LHPN THÀNH PHỐ GIÚP HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã trở thành điểm tựa, đồng hành giúp hội viên phát triển kinh tế gắn với những mô hình hiệu quả. Với sự hỗ trợ của các cấp hội, nhiều phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Bà Bùi Thị Mến, thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc là một trong những điển hình. Từ 120 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế, trong đó 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 100 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà đã mạnh dạn đầu tư mua 13 con bò. Với sự chịu khó, ham học hỏi nên khi Hội LHPN xã mở các lớp tập huấn về sản xuất chăn nuôi bà đều đăng ký tham gia để học tập. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chất lượng đàn bò của gia đình phát triển ổn định. Bà Mến chia sẻ: Số tiền lãi từ việc nuôi bò, tôi tiếp tục đầu tư nuôi thêm 2 ao cá và cấy 20 mẫu ruộng do bà con để hoang hóa với các giống lúa chất lượng cao. Sau một thời gian đầu tư chăn nuôi bò, cá và cấy lúa, gia đình bà Mến đã vươn lên có cuộc sống ổn định hơn với thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Mến còn vận động hội viên trong chi hội xây dựng các

mô hình kinh tế hiệu quả, giúp đỡ những hội viên khó khăn. Đó còn là tấm gương làm giàu của hội viên Dương Thị Thủy, thôn Trung Nghĩa, xã Đông Hòa. Với sự cần cù, chịu khó, bà Thủy luôn trăn trở suy nghĩ phát triển kinh tế gia đình. Bà chia sẻ: Tôi đã đi tham quan, học hỏi một số cơ sở may trong tỉnh, quyết định đầu tư xưởng may tại nhà. Thời gian đầu còn thiếu vốn, được sự giúp đỡ của Hội LHPN xã tín chấp cho vay 50 triệu đồng vốn giải quyết việc làm do Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác, cùng với người thân, bạn bè cho vay, đến nay xưởng may của gia đình đã tạo việc làm ổn định cho 15 lao động với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Hội LHPN thành phố hiện có gần 42.800 hội viên đang tham gia sinh hoạt ở 20 hội cơ sở và 218 chi hội phụ nữ các thôn, tổ dân phố. Trước đây, nhiều hội viên gặp khó khăn, nhất là về nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, hàng năm Hội LHPN thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội rà soát số liệu hội viên nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp, phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo. Hội LHPN các cấp đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng phong trào giúp nhau

phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bằng các hình thức giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi, tiền mặt, đổi công, xây dựng mái ấm tình thương. Bên cạnh đó, hoạt động tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ đã tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn có nhu cầu sử dụng tín dụng để chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ và sử dụng trong sinh hoạt gia đình. Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã ra mắt tổ hợp tác may gia công gồm 25 thành viên. Cử 8 nữ chủ kinh doanh tham gia khóa tập huấn "Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số" do Hội LHPN tỉnh tổ chức; lựa chọn 3 đề án thuộc 3 xã: Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Các cơ sở hội duy trì các nguồn vốn vay tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ TYM với tổng dư nợ hơn 157 tỷ đồng cho hơn 3.100 hộ vay. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức lớp dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ trong lúc nông nhàn.

**MINH NGUYỆT**

## Cứu quân nhân tích tụ ruộng đất cho thu nhập cao

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Nguyễn Ngọc Duy, thôn Vĩnh Ninh, xã Tây Ninh (Tiền Hải) gắn bó với đồng ruộng từ năm 2008, khi đó trong tay chỉ có gần 2 mẫu ruộng của gia đình. Chúng kiến những "bờ xôi ruộng mật" bị người dân bỏ hoang, anh cùng gia đình quyết định vận động bà con cho thuê lại gần 100 mẫu ruộng để xây dựng cánh đồng lớn, cấy lúa hàng hóa.

mong muốn được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để gia đình có diện tích đất đủ rộng để đầu tư xây dựng kho bảo quản nông sản và máy sấy công nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất của gia đình và làm dịch vụ bảo quản, sấy thóc cho bà con. Anh cho biết thêm: Hiện nay người dân không có chỗ phơi thóc nên cứ đến vụ thu hoạch lại phơi ra đường giao thông, không bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm cũng không đạt yêu cầu nên nếu có kho và máy sấy thóc phục vụ bà con sẽ mang lại rất nhiều tiện ích, nâng cao giá trị hạt gạo. Ông Phạm Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh cho biết: Địa phương hiện có 20 gia đình tích tụ từ vài chục tới cả trăm mẫu ruộng cấy lúa nhưng anh Nguyễn Ngọc Duy là người trẻ, dám nghĩ, dám làm, tiên phong đầu tư máy móc vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao. Xác định sản xuất nông nghiệp là một trong

những trụ cột phát triển kinh tế của địa phương nên ngoài cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất của tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền xã chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh hỗ trợ người dân tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo HTX DVNN điều tiết bảo đảm giá làm đất, cấy máy, thu hoạch lúa phù hợp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Những năm tới, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ không có nhu cầu cấy lúa

**TIẾN DAT**



Anh Nguyễn Ngọc Duy đầu tư máy cuốn rơm.